
รายงานการประชุม บุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คร้ังท่ี 1/2551 

เม่ือวันจันทรท่ี 29 ตุลาคม 2550 เวลา 08.30 น. 
ณ หองประชมุ C103 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

..................................................... 
บุคลากรผูเขารวมประชุม 

1) ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง   รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการส่ือสาร  /  
รักษาราชการผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นางศรีกุล นันทะชมภู  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 8 ระดับ 8 
3) นายสมชาย  อารยพิทยา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 8 ระดับ 8 
4) นายวุฒิพล คลายทิพย  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 8 ระดับ 8 
5) นายประวิทย วิมานทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
6) นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
7) นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8) นายบรรพต โตสิตารัตน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
9) นายปานศักดิ์ ชัยภักดี  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
10) นางสาวชุติมา   บุญมี  พนักงานมหาวทิยาลัย  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
11) นายนิพนธ พิมาสน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นายชางเทคนิค 
12) นายปริญญา ธะนันต  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง พนักงานโสตทัศนศึกษา 
13) นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธ์ิ พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14) นางสาวนพมาศ สุขใจ  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
15) นายคลอก ประถมทรัพย  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
16) นางสาวลัดดาพร ละออง  พนักงานราชการ  ตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน 1 
17) นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ลูกจางช่ัวคราว  ตําแหนง นักภูมิสารสนเทศ 

 
บุคลากรท่ีไมเขารวมประชุม 

1) นางพรสวรรค ดวงบาล  (ติดราชการ) 
2) นายสุรเดช ไชยมงคล  (ติดราชการ) 
3) นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก (ติดราชการ) 

 
 
เร่ิมการประชุม เวลา 08.30 น. 
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เม่ือผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเร่ิมดําเนินการ
ประชุมตามวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 1.1  เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
-   การทดลองใช อุปกรณเช่ือมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตผานระบบสัญญาณมือถือ หรือ 

CDMA ท่ีทาง CAT ใหมาทดลองใช ซ่ึงประธานในท่ีประชุมไดนําไปทดลองใชท่ีวิทยาเขตชุมพร พบวา 
ในเขตพื้นท่ี อ.หลังสวนใชงานไดดี แตท่ี กรุงเทพฯ ไมสามารถใชงานไดเลย ซ่ึงประธานในท่ีประชุม
ฝากใหศึกษาขอมูลเพิ่มเติมดวย 

-  การจัดทํารายงานสถิติประจําป 2550 ของบุคลากรแตละคน ซ่ึงทุกคนควรจะจัดทําไว 
 
1.2   สรุปการปฏิบตัิราชการของบุคลากร ประจําเดือน กันยายน 2550 
ประธานขอใหบุคลากรทุกคนมีการรักษาชวงเวลาการทํางาน เพื่อเปนการสรางวินัยในการ

ทํางานขององคกร 
 
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 12/2550 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2550 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 12/2550 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2550 
 
วาระท่ี 3 รายงานความกาวหนา/ แนวโนมการพัฒนางานแตละฝาย 

4.1   ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต  

คุณปานศักดิ์   ชัยภักดี  รายงานในที่ประชุม ดังนี้ 
-  สถิติการใชบริการระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต 

1.  สถิติการบริการหองบริการคอมพิวเตอร หองใหบริการท่ีมีผูใชเขาใชงานสูงสุด
คือ หองสมุด มีผูเขาใชงานจํานวน 1,291 คน มีการ login เขาใชงาน 4,047 คร้ังสวนภาควิชา
เทคโนโลยีทางสัตว มีผูเขาใชงานนอยท่ีสุด จํานวน 191 คน มีการ login เขาใชงาน 973 คร้ัง 

2. สถิติการบริการ Remote Access มีจํานวนผูใชบริการท้ังส้ิน  293 บัญชีรายช่ือ 
แยกเปน นักศึกษา  176 บัญชีรายช่ือ และบุคลากร   115 บัญชีรายช่ือ รวมเวลาใชงาน  8,702 ช่ัวโมง   
5 นาที คิดเปนเวลาจํานวนเฉล่ียตอคน 29 ชม.42นาที 
  3. สถิติการบริการเครือขายไรสาย (Wireless LAN) จากการเก็บสถิตแิยกตามจุด
ใหบริการ หอพักนักศึกษา 6 มีการใชงานมากท่ีสุด 
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  4.  สถิติการใหบริการบัญชีรายช่ือ ในเดือนกันยายน 2550 มีผูขอใชบริการบัญชี
รายช่ือแยกเปน บุคลากรของมหาวิทยาลัยจํานวน 13 คน  และนักศึกษาจํานวน 3 คน 

5. สถิติการใหบริการหองบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวม 70 ป สรุปการใชงาน
หอง A และ B มีการใชงานท้ังส้ิน 18,197 ช่ัวโมง 58 นาที 41 วินาที สรุปการใชงานหอง C มีการใช
งานท้ังส้ิน 11,312 ช่ัวโมง 16 นาที 56 วินาที สรุปการใชงานหอง D มีการใชงานท้ังส้ิน 6,083 
ช่ัวโมง 01 นาที 10 วินาที  

6. การเปล่ียนแปลง Link เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขาย  
ปงบประมาณ 2550 มีการเชาใชสัญญาณ ดงันี้  

  เชาบริการ ISP จากบริษัท TT&T จํากัด 5/3 Mbps  (ในประเทศ 5 Mbps  
     / ตางประเทศ 3 Mbps)  

   เชาบริการ Metro Lan จากบริษัท INET จํากัด 15/2 Mbps  (ในประเทศ   
      15 Mbps / ตางประเทศ 2 Mbps)  

  ไดรับการสนับสนุนจากกลุม Uninet 4.5 Mbps 
   ปงบประมาณ 2551จะไดปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ดังนี ้

  เชาบริการ ISP จากบริษัท TT&T จํากัด 8/3 Mbps (ในประเทศ 8 Mbps  
        / ตางประเทศ 3 Mbps) 

  เชาบริการ ISP จากบริษัท CAT Telecom 30/10 Mbps (ในประเทศ 30    
      Mbps / ตางประเทศ 10 Mbps) 

    ไดรับการสนับสนุนจากกลุม Uninet 4.5 Mbps  
 7.  ภาระงานอ่ืนๆ 

  รายรับจากคาบริการ Printing ผานระบบ Print Manager  รวมรายรับ 
      เดือนสิงหาคม 12,130 บาท เฉล่ีย 404 บาทตอวัน 

 
คุณบรรพต  โตสิตารัตน  รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
 1.  การจัดเก็บรายช่ือผูควบคุมเว็บไซต ท่ีอยูภายใต Domain name MJU ตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ซ่ึงรายงานในท่ีประชุมวา 
ขณะนี้ไดจัดสงเอกสารและแบบฟอรมไปยังหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยแลว ซ่ึงมี
หนวยงานท่ีจัดสงเอกสารกลับมาเพียง 5 หนวยงาน 
  2.  รายงานปญหาการใชงาน Wireless ท่ีแฟลตขาราชการ (แฟลตประกายพฤกษ 
แฟลตชัยพฤกษ และแฟลตกัลปพฤกษ) ท่ีบางคร้ังสามารถ Connect ได แตไมสามารถเขาหนา 
Login ได และไมสามารถใชงาน Internet ได ซ่ึงสาเหตุเกิดจากAccess Point บางตัวเกาะกับ 
Wireless Switch ท่ีมีปญหา ทําใหไมสามารถเขาหนา Login ได Wireless Switch ท่ีมีปญหาคือ 
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  3.   การติดต้ัง Access Point ท่ีกองหองสมุด ช้ัน 1 หนาหองทํางานผูอํานวยการ
กองหองสมุด โดยยายจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 4 ซ่ึงไมมีการใชงาน 
  4.  การเดินสาย LAN ใหงานสภามหาวิทยาลัย บริเวณช้ัน 5 สํานักงานอธิการบดี 
  5.  การยายสาย Fiber Optic บริเวณช้ัน 2,4  ศูนยกีฬากาญจนาภิเษก 
 

 คุณศรีกุล  นันทะชมภู ไดสอบถามวา 
  1.  การใชงานหองใหบริการอินเตอรเน็ตหอง D ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมแมโจ 70 ป 
ทําไมถึงมีปริมาณการใชงานนอยท้ังท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการก็เปนเครื่องใหม และหาก
แกไขปญหาโดยการลง 2 OS ในเคร่ืองเดียวสามารถทําไดหรือไม 
  2.  รายงานประเมินผลความพึงพอใจฯ นักศึกษาป 2550 ไดดําเนินการไปถึงไหน 
 

 คุณอุทัยวรรณ  ศรีวิชัย  รายงานวา 
  1.  สาเหตุของการใชงานหองใหบริการอินเตอรเน็ตหอง D ช้ัน 2  อาคารเรียนรวม
แมโจ 70 ป ท่ีมีจํานวนการเขาใชงานนอย เปนเพราะเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการหองดังกลาวใช
ระบบปฏิบัติการ  Windows Vista และ Microsoft Office 2007 ซ่ึงนักศึกษาไมคุนเคยกับการใชงาน 
และการ Save งานจากเครื่องท่ีใช Microsoft Office 2007 เปน Microsoft Office 2003 เพื่อนํามา 
print ท่ีหองใหบริการชั้น 1 ก็ดูยุงยากเปนการเพ่ิมข้ันตอนการทํางาน สวนการลง 2 OS  ไมสามารถ
ทําไดเพราะติดท่ี Software ท่ีใชจับเวลา (WAC) ท่ีไมสามารถรองรับ 2 OS ได 
  2.  รายงานประเมินผลความพึงพอใจฯ นักศึกษาป 2550 อยูระหวางการกรอก
ขอมูล 
 

ประธานในท่ีประชุม ไดสอบถามเก่ียวกับ Local  Link  จากมหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 
ไป มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ซ่ึงประธานขอใหติดตามดวย 

คุณปานศักดิ์   ชัยภักดี  รายงานวา ไดติดตอประสานงานกับทาง CAT และ ทําการ Set  
Core Switch ท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม เรียบรอยแลว โดยท่ีไดกําหนดไวดังนี้ 

มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม กําหนดให Internet V Lan  2521 
            Local Net     2400 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร     กําหนดให Internet V Lan    300 
           Local Net     2400 
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 คุณวุฒิพล  คลายทิพย  ไดเสนอแนะในท่ีประชุม ดังนี้ 
  1.  ในปงบประมาณ 2551 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการปรับเปล่ียน Link 
Internet จากเดิมใชงานของ INET 15 Mb และปจจุบันเปล่ียนไปใชงานของ CAT 30 Mb โดยยกเลิก
การใชงานของ INET ไป 
  2.  การจัดเก็บ DNS ขอความรวมมือจากคุณประวิทย   วิมานทอง ชวยติดตามการ
จัดเก็บขอมูล Virtual Web ท่ีคุณประวิทย ดูแลดวย 
  3.  ปญหา Wireless ท่ีแฟลตขาราชการ ซ่ึงสาเหตุนอกเหนือจากท่ีคุณบรรพต  โตสิ
ตารัตน ไดรายงานมา อีกสาเหตุหนึ่งก็มาจากเร่ืองการระบายความรอนของอุปกรณ ซ่ึงหากเกิด
ปญหาการใชงานนอกเวลาราชการแลว ขอความรวมมือจากคุณสมชาย   อารยพิทยา  ซ่ึงเปน
บุคลากรของศูนยฯ ท่ีพักอาศัยอยูท่ีแฟลต ชวยแกไขปญหาเบ้ืองตนโดยการ Reboot อุปกรณใหดวย 
  4.    ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ตจะมีโครงการจัดฝกอบรมการใช
งานระบบปฏิบัติการ  Windows Vista และ Microsoft Office 2007 สําหรับนักศึกษา ซ่ึงอยูระหวาง
การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ และการกําหนดวันท่ีฝกอบรมอีกคร้ังหนึ่ง 
 

ความเห็นในท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 
4.2   ฝายฝกอบรมและพัฒนาส่ือสารสนเทศ 

-  คุณอภิญญา    ปญญาสิทธ์ิ รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1. การจัดฝกอบรมหลักสูตร “ การตัดตอภาพยนตรดวยระบบดิจิตอล Adobe 

Premiere” วันท่ี  29 ต.ค.- 2 พ.ย. 2550 

2. รายงานความกาวหนา เกี่ยวกับการการประเมิน โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ
(อังกฤษ) แกขาราชการตํารวจ ตามแผนปฏิบัติราชการการรักษาความปลอดภัยและใหบริการนักทองเท่ียว 
ประจําป   พ.ศ.2550 ซ่ึงเกณฑการประเมินอยูในระดับปานกลาง และขณะน้ีอยูระหวางการจัดสงเอกสาร
และสรุปวงเงินคาใชจายในการจัดฝกอบรมกับทาง สวทช. เพื่อเบิกจายเงินงวดท่ี 2 จาํนวน 40% ประมาณ 
128,571 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันหารอยเจด็สิบเอ็ดบาทถวน) 

 

-  คุณประวิทย  วิมานทอง  รายงานในท่ีประชุม ดังนี ้
1.  งานพัฒนาเว็บไซต และออกแบบส่ือ 

- เพิ่มโดเมน www.mkmaejo.mju.ac.th เว็บไซตของชมรมศิษยเกาสาขา
การตลาด 

http://www.mkmaejo.mju.ac.th/
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- ศูนยประสานงานบัณฑิต ทําหนังสือขอใชพื้นที่ในการ จัดทําเว็บไซต 
โดยมีการใชช่ือโดเมนท่ีจดทะเบียนเองจากภายนอก www.mjubundit.com 

-  แสดงวันเวลาการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของมหาวทิยาลัย 
2.  การใชงานอาคารเรียนรวม 70 ป  

- การใชระบบ CCTV ในการสืบสวนหาผูตองสงสัยท่ีเขามาขโมยของ 
ของนักศึกษา ในชวงการสอบปลายภาคทีผ่านมา  

-  บันทึกการนาํเสนอวิชาภาษไทยของพระภกิษุท่ีหองเรียน 204 
-  ซอมอุปกรณ AMX Integrate Control หอง 201/1 (พัดลมเสีย) 
-  ติดต้ังระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม เคร่ืองประจําหองเรียนภายใน 

อาคารท้ังหมด 15 หอง  
-  การปฐมนิเทศนักศึกษา และการสําเสนองานวิจยั ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

  3.  การใชงานหองสตูดิโอ และระบบ Video Streaming 
-  ประสานงาน เร่ืองโครงการความรวมมือกับนักวิชาการ  ชาวปากีสถาน 

เพื่อทํางานเผยแพรวิชาการโดยนําเสนอในรูปแบบ Video Streaming  
-   จัดทําวีดีโอแนะนําประวตัิและผลงานอธิการบดี เพื่อนําเสนอท่ีประเทศฟลิปปนส 

4.  งานถายทอดสด และ Video Conference  
   - ถายทอดสด “งาน KM Fair”  วันท่ี 26 ตุลาคม 2550 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติพระเทพฯ (อาคาร Biotech)  
   -  ถายทอดสด การเสวนาทางวิชาการ งานครบรอบ 30 พืชผัก วันศุกรท่ี 
26 ตุลาคม หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ  

   -  ถายทอดสด การประชุมเร่ืองระเบียบวาดวยพัสดุ ป 2551 หองประชุม
ศูนยกลวยไม วิทยาเขตแพร และชุมพร เขารวมฟงการประชุม 
   -  ทํา Video Streaming แบบ Offline พรอมกับบันทึกวีดีโอ ลงแผน DVD 
แบบ Real time  “การเสวนาเรื่องแผนยุทธศาสตรป 2551 ของมหาวิทยาลัย” ท่ีอําเภอ สันกําแพง 
วันท่ี 27-28 ตุลาคม 
 

ความเห็นในท่ีประชุม 
- ประธานในท่ีประชุมใหขอเสนอแนะวา ในสวนของการขอจด Domain Name เว็บไซตท่ี

อยูภายใต .mju.ac.th  ขอเนนย้ําใหทางหนวยงานสงรายช่ือผูรับผิดชอบมาดวย เพราะจะเกีย่วของกบั
ขอกฎหมายในอนาคต  

-  คุณวุฒพิล  คลายทิพย ใหขอเสนอแนะวา การขอใชพื้นท่ีของศูนยประสานงานบัณฑิต 
ซ่ึงนาจะใช Domain Name ท่ีเปน .mju.ac.th  เทานั้น เพราะวาเกี่ยวของกับ IP Address ท่ีเราดูแล

http://www.mjubundit.com/
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 4.3 ฝายวิจัยและพัฒนา 

 -  คุณคลอก    ประถมทรัพย รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
1.  งานพัฒนาฐานขอมูลกลาง 

-  รวบรวม/จัดทําเอกสารตัวช้ีวัดท่ี 17 และ 18 เปนรูปเลม สงสํานักงานคุณภาพ  
เพื่อประกอบการประเมินตัวช้ีวัดของ ก.พ.ร.  

-  การแปลงขอมูลขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 1,243 คน  เขาสูระบบฐานขอมูล  
แบบประเมินความพึงพอใจการใชระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

-  ติดตามการกรอกขอมูลภาวะการหางานทําผานระบบกลางของ สกอ. 
-  ติดตามการรายงานผลขอมูลภาวะการหางานผานระบบของ สกอ. 
-  ประเมินผลความพึงพอใจการใชระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของสกอ.  

2.  งานพัฒนาโปรแกรม 
-  ติดตาม/ประสานงานการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย 
-  ติดตาม/ประสานงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาอาจารย 
-  ติดตาม/ประสานงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหารบุคลากร 
-  ติดตาม/ประสานงานการพัฒนาระบบงานนิติการ 
-  พัฒนาระบบลงทะเบียนผานเว็บไซต กองหองสมุด 
-  ติดตาม/ดูแล ระบบงาน E-Office 

 3.  งานพัฒนาระบบ MIS 
-  ระบบรวบรวมฐานขอมูลกลาง 9% และระบบบุคลากร 100% 
-  การทํา Database Replication ในสวนของ Access 50 % และ Oracle 20 % 
-  การแปลงขอมูลใหอยูในฐานขอมูลกลาง ในสวนของระบบบุคลากร 60% 
-  การจัดทําในสวนของระบบนักศึกษา ไดทําเพิ่มมาดังนี้ 

  นักศึกษาท้ังหมด จําแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ  
  นักศึกษาใหม จําแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ  
  นักศึกษาท้ังหมด จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ISCED สาขาวิชา  

     ระดับการศึกษาและเพศ  
  นักศึกษาใหม จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ISCED สาขาวิชา  

     ระดับการศึกษาและเพศ  



 8

  นักศึกษาท้ังหมด จําแนกตามคณะ ปการศึกษา และเพศ  
  นักศึกษาท้ังหมด จําแนกตามคณะ และเพศ  

 4.   การใชงาน Sip Phone มีการใชงานท้ัง 3 แหง คือ ท้ังท่ี มหาวิทยาลัยแมโจเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร และท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  ซ่ึงมีการใชงานรวมท้ังหมด 79 คร้ัง 

 5.  ในสวนของการพัฒนา RFID ขณะนีต้ิดตอกับ RFID ได 80 % และอยูระหวางการ
พัฒนาในสวนของการเช่ือมตอกับฐานขอมูล ท้ังนี้ยังมีบางสวนท่ียังติดตอไมไดเนื่องจาก 
function การอานคา ของ Visual Studio .net  ในสวนของเคร่ือง  pocket PC 

 

ความเห็นในท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบและประธานในที่ประชุม สอบถามเก่ียวกับ SIP Phone วาเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีไมมีกลอง สามารถรับภาพเครื่องท่ีมีกลองไดหรือไม แลวฝากใหศึกษาขอ
เปรียบเทียบขอดีกับขอเสีย ระหวางการใชงาน Video Conference กับ  ระบบ SIP Phone และ
สถานการณใดเหมาะท่ีจะเลือกใชงาน Video Conference หรือเลือกใชระบบ SIP Phone 

คุณศุภวรรณ  สัจจากุล  รายงานในท่ีประชุมวา สามารถรับภาพได   
 

4.4   ฝายบริหารงานท่ัวไป  

คุณชุติมา  บุญมี  รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
 งบประมาณท่ีไดรับ 
 งบประมาณแผนดนิ 
  งบดําเนินงาน 
   1. คาใชสอย     191,000  บาท 
   2. คาวัสด ุ     295,000  บาท 
      รวม   486,000  บาท 
 งบประมาณเงนิรายได 
  งบดําเนนิการ 
  หมวดคาตอบแทนใชสอยวสัดุ 
   1. คาตอบแทน                    1,240,000  บาท 
   2. คาใชสอย               2,941,190  บาท 
   3. คาวัสด ุ     250,000  บาท 
      รวม             4,431,190  บาท 
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  คาสาธารณูปโภค               3,675,890  บาท 
   
  งบเงินอุดหนนุ                1,432,000  บาท 
  1. โครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร   1,132,000  บาท 
   1.1 โครงการวิจัยเร่ืองการประเมินผลการใช 
  โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่องาน 
  บริหารของมหาวิทยาลัยแมโจ        50,000  บาท 
   1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาความรู 
  ดานเทคโนโลยีแกบุคลากรทางดาน ICT      230,000  บาท 
   1.3 โครงการสรางบัณฑิตทาง Animation และ  
  Multimedia           50,000  บาท 
   1.4 โครงการจัดทําคลังขอสอบ และศูนยสอบ 
  มาตรฐานบัณฑิตทางดาน ICT แบบออนไลน (E-Testing)    520,000  บาท 
   1.5 โครงการพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือขาย 
  คอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 
  สายสนับสนุนและชวยวิชาการ (E-Person)      282,000  บาท 
 
  2. เงินอุดหนุนคาตอบแทนผูจัดทําบทเรียน บนระบบ 
 เครือขายคอมพิวเตอร (E-Learning)       300,000  บาท  
 
  กองทุนสินทรัพยถาวร       
   1. คาซอมแซมครุภัณฑ    170,000  บาท 
   2. คาครุภัณฑ เคร่ืองปรับอากาศ   135,000  บาท 
      รวม   305,000  บาท 
 

คุณนิพนธ    พิมาสน รายงานในท่ีประชุม ดังนี้ 
1.  เดือนกันยายนไดออกไปใหบริการท้ังหมด 44 คร้ัง ปญหาที่พบสวนใหญ จะเกี่ยวกับ 

บุคลากรท่ีใชงาน Windows Vista ตองการเปล่ียนกลับมาใชงาน Windows XP 
2.  การทํากังหันน้ํา เพื่อทําพลังงานทดแทน ไดแนวคิดมาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึง

ดัดแปลงจากกังหันลม ท่ีนําไปใชในพ้ืนท่ีท่ีไมมีไฟฟาใช และกังหันลมท่ีทําจะนําไปใชท่ีศูนย
อาหารแมโจ และขณะน้ีกําลังศึกษากังหันแผงแปลงไฟฟา  
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ความเห็นในท่ีประชุม 

ประธานในท่ีประชุม    รับทราบรายงาน และไดเสนอแนะให คุณนิพนธ  พิมาสน ศึกษา 
ตัว Back up ไฟ เนื่องจากกังหันน้ําจะมีคาเส่ือมราคามาก 
 
วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 1.  การจัดงาน GIS Day ท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2550  
 2.   การดูแลปด-เปด หองท่ีอาคารเรียนรวม แมโจ 70 ป โดยเฉพาะช้ัน 3 และช้ัน 4 
และในงบประมาณป 2551 ไดรับงบประมาณใหเพ่ิมเติมระบบสัญญาณกันขโมยท่ีอาคารเรียนรวม 
แมโจ 70 ป เพิ่มข้ึนมาดวย 
  
 ปดการประชุม เวลา 10.00 น. 

 

 
 
 
       (นางสาวลัดดาพร   ละออง) 
                                                                                                      ผูบันทึกการประชุม 
     
 
                                                                                                    (นางศรีกลุ    นันทะชมภู) 
                                                                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 


